
 



  



  



 



  



 



  



 



 



  



  



 



  



 



  



 



  



  



 

  



 

  



 





 

 

TNA        17 ก.ค. 2017 08:45:28 
คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME) วันจันทรที่ 17  กรกฎาคม 2560 

 ธนารักษ์จับมือเอกชนน าร่องบ้านประชารัฐรายได้น้อย 
 ธ.ก.ส.พร้อมขยายประกันภัยข้าวโพด  
 ชาวไร่ โรงงานน้ าตาล พร้อมรับลอยตัวน้ าทราย 
 สัมภาษณ์สด สังศิต พิริยะรังสรรค์ กรณีสลาก Lotto เกิดได้จริงหรือ? 
 สีสันเศรษฐกิจ : กยท.ส่งเสริมแปรรูป สร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่ายาง 
 ส้มต าออนไลน์บุรีรัมย์สร้างรายได้งาม 
 หุ้นดาวโจนส์ +84.65 จุด ปิด 21,637.74 จุด 
 น้ ามันดิบไนเม็กซ์ +0.59 ดอลลาร์ ปิด 46.08 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล 

 
 
  



 

 
กยท.เดินหน้าแก้ราคายางตกต่่า 
 
ศูนย์การค้าโชว์ดีซี 14 ก.ค. - กยท.ก้าวสู่ปีท่ี 3 จัดงานใหญ่ ชูนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 
เดินหน้าแก้ปัญหาราคายางตกต่่า  

 พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานในพิธีเปิด
งานก้าวสู่ปีที่ 3 ของ กยท. พร้อมกล่าวว่า งานนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราจะได้มา
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนายางพาราแบบยั่งยืน และเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องมีความสุขที่สุดในการท า
ธุรกิจยาง โดยในอนาคตจะมีการตั้งโชว์รูมเกี่ยวกับยางพาราที่ กยท.บางขุนนนท์ 

พลเอกฉัตรเฉลิม ยังได้กล่าวด้วยว่า ขณะนี้หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานใช้ยางพาราในประเทศเพ่ือท า
ถนน เช่น กรมชลประทาน รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม ทาง กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับข้อเสนอของ
ทุกภาคส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหายางพารา 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. เปิดเผยว่า กยท.จัดงานสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 
กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี พระรามเก้า ภายใต้ชื่องาน "RAOT on The Move นวัตกรรมการ
แปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ภายในงานจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 โซนส าคัญ คือ โซนเทิดพระเกียรติ ต้น
กล้าของพ่อ จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อภาคเกษตร 
รวมถึงกิจการยางพารา, โซน Rubber Showcase จัดแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยางพารา, โซนRubber 
Garden ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และโซน Rubber Shop พ้ืนที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราจาก
กว่า 50 ร้านทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลดีเด่นให้กับผู้ประกอบกิจการยางพารา พร้อมการแสดง
ดนตรีจากศิลปินดาราตลอด 3 วันของการจัดงาน.-ส่านักข่าวไทย 

 

 



 

 
กยท.ส่งยางล็อตแรก 100 ตัน ถึงมือกรมชลฯ 
 

นครศรีธรรมราช  13 ก.ค. - กระทรวงเกษตรฯ คิกออฟน่ายางใช้ในหน่วยงานรัฐ ดัน กยท.ส่งยางล็อตแรก 
100 ตัน ถึงมือกรมชลประทาน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มสูบ โดยการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปล่อยขบวนรถขนยางล็อตแรกให้กรมชลประทาน เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ด้านการชลประทานปี 2560 ถือเป็นส่งเสริมการใช้ยางในประเทศตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ 
เบื้องต้น กยท.ต้องส่งแผ่นรมควันอัด 100 ตัน ในสตอกโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคาที่จัดเก็บในโกดังทุ่งสง
เฟอร์นิเจอร์ 1 อ่าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโกดังขุนทะเล อ่าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยวันนี้ (13 ก.ค.) เริ่มต้นทยอยส่งมอบยางจากทั้ง 2 โกดัง ประมาณ 40 ตัน ซึ่งจะด่าเนินการส่งมอบยาง
ให้กลับกรมชลประทานจนครบ 100 ตันต่อไป.-ส่านักข่าวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมความร่วมมือวิจัยเทคโนโลยียาง มุ่งสร้างอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้เข้มแข็ง  
ไอท-ีนวัตกรรม        13 ก.ค. 2017 16:46:12 
 ปทุมธานี ( 13 กค.)-ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เครือข่าย
นวัตกรรมยางพารา ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ (ส.อ.ท.) จัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่างวันที่ 13-
14 กรกฎาคม 2560 มุ่งหวังให้เป็นเวทีการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิด เพ่ือน าไปสู่ความ
ร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราในประเทศ 

 

               

 

 ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะแสะวัสดุแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็น

ผู้ผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตได้มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี อีกท้ัง "ยาง" ยังเป็น

พืชเศรษฐกิจของไทย ด้านภาครัฐจึงมีนโยบาย ให้น า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาปรับใช้

เพ่ือแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก อีกท้ังยังช่วยให้ใช้ยางพาราได้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยการน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยด้านเทคโนโลยียางไดิอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ท าวิจัยด้านเทคโนโลยียาง เป็นที่มาของการจัดการประชุม

ความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง เพื่อให้บุคลากรส าคัญที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางทุกภาคส่วน ทั้ง 



เกษตรกร นักธุรกิจ นิสิตนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มาร่วมพบปะ ฟังบรรยาย 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการท าวิจัย 

และสร้างนวัตกรรมยางพาราในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

 ส าหรับรายละเอียดในการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียางในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม

จะได้รับฟังการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองจากผู้ทรวงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยียาง อาทิ ผศ.ดร.บุญ

ธรรม นิธิอุทัย, ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกูล, ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ และ ดร.นุชนาฏ ณ ระนอง / รับฟังมุมมองของ

งานวิจัยเทคโนโลยียางจากผู้ประกอบการยาง โดย คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยาง / รวมถึงได้รับฟังการน าเสนอ และเยี่ยมชมนิทรรศการเก่ียวกับกิจกรรมวิจัยด้านยางพาราที่

พัฒนาโดยคนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ตลท.หนุนตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพยาง 
เศรษฐกิจ        13 ก.ค. 2017 14:52:54 
ตลท. 13 ก.ค. - ตลท.ชี้กองทุนรักษาเสถียรภาพยาง เป็นผลดีหนุนปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น 

 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
กล่าวถึงนโยบายการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
เพื่อดูแลการซื้อขายยางพาราท้ังในตลาดการค้าแบบส่งมอบทันที หรือ Spot และตลาดซื้อขาย
สินค้าล่วงหน้า (Futures) ว่า น่าจะส่งผลดีต่อปริมาณการซื้อขายในตลาดมีเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เรื่องราคายางพารายังคงเป็นไปตามราคาตลาดโลก   

 ท้ังนี้ การด าเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ภายหลังควบรวมกันและเริ่มน าสินค้ายางพาราเข้ามาซื้อขายใน
ตลาด TFEX เป็นสินค้าแรก ปัจจุบันมีสภาพคล่องมากขึ้นในระดับ 100 สัญญาต่อวัน เมื่อเทียบกับ
ในอดีตก่อนท่ีจะมีการควบรวมกัน ตลาด AFET มีสภาพคล่องน้อยมาก ขณะนี้ผู้ประกอบการ
ยางพาราท่ีเข้ามาซื้อขายในตลาดประเทศไทยมีมากขึ้น จากเดิมท่ีไปซื้อขายในตลาดต่างประเทศ 
ซึ่งเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น.- ส านักข่าวไทย  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ก.เกษตรฯ สัง่ศกึษาท าถนนยางพาราดนิซเีมนต ์

เศรษฐกจิ        12 ก.ค. 2017 17:10:11 

กรงุเทพฯ  12 ก.ค. - รฐัมนตรเีกษตรฯ ตดิตามความคบืหนา้การใชย้างพาราสว่น
ราชการ พรอ้มสนบัสนนุการท าถนนยางพาราดนิซเีมนต ์เพิม่ปรมิาณการใชถ้งึ 12 ตนั 

 พลเอกฉัตรชยั สารกิัลยะ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง
เป็นประธานการประชมุตดิตามความคบืหนา้การใชย้างพาราด าเนนิโครงการของสว่นราชการปี 
2560 วา่ พลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีไดม้ขีอ้สัง่การใหท้กุหน่วยงานสนับสนุน
การใชย้างภายในประเทศ เนือ่งจากทีผ่า่นมาหลายหน่วยงานมคีวามตอ้งการจะใชย้าง
ภายในประเทศ แตไ่มส่ามารถด าเนนิการได ้เนือ่งจากมปัีญหาเรือ่งของมาตรฐาน การจัดซือ้ จงึ
ไมส่ามารถด าเนนิการได ้ขณะเดยีวกันแตล่ะหน่วยงานไมไ่ดต้ัง้งบประมาณรองรับไว ้จงึจ าเป็น
ตอ้งการมกีารจัดประชมุครัง้นี ้เพือ่ทบทวนหารอืรว่มกัน  

 ทัง้นี ้ไดม้กีารสรปุการใชย้างในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (ขอ้มลู ณ วนัที ่7 
ก.ค. 60) ซึง่ม ี9 หน่วยงานยืน่ความจ านงใชย้างพารา ไดแ้ก ่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงทอ่งเทีย่วและ
กฬีา  กระทรวงมหาดไทย และกรงุเทพมหานคร มกีารใชย้างพารารวมปรมิาณน ้ายางขน้ 
22,321.54 ตัน และยางแหง้ 2,952.66 ตัน (จากเดมิ น ้ายางขน้ 20,964.8009 ตัน ยางแหง้ 
3,512.0781 ตัน ณ วนัที ่29 ม.ิย. 60) รวมเงนิงบประมาณทัง้สิน้ 16,925,626,588.57 บาท 

 ส าหรับปี 2561 ม ี5 หน่วยงานทีย่ืน่ความจ านงใชย้างพารา ไดแ้ก ่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวะลอ้ม 
และกรงุเทพมหานคร อยา่งไรก็ตาม ไดส้ัง่การเพิม่ใหห้น่วยงานอืน่ ๆ ด าเนนิการเพิม่ขึน้ พรอ้ม
ทัง้ตัง้งบประมาณโดยใชง้บปกตขิองแตล่ะหน่วยงานและแจง้ขอ้มลูภายในวนัศกุรห์นา้ตอ่ไป 

 “ระยะยาวไดส้ัง่การใหน้ าเอาเรือ่งถนนยางพาราดนิซเีมนตไ์ปศกึษาในทกุหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกับการท าถนน เพราะถนนดนิซเีมนตน์ีจ้ะน าไปใชใ้นเรือ่งของการท าซบัเบส คอื สว่น
ของดา้นลา่งของตัวชัน้ ไมใ่ชช่ัน้ผวิถนน ซึง่ทกุผวิถนนสามารถใชซ้บัเบสนีไ้ด ้เพราะสามารถ
เพิม่ปรมิาณไดถ้งึ 12 ตัน นอกจากนี ้กรมชลประทานด าเนนิการทดสอบแลว้ 6 เดอืน ผลการ
ทดสอบใชไ้ดถ้งึ 18 ตันตอ่  1 กโิลเมตร” พลเอกฉัตรชยั กลา่ว 

 นายธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) กลา่วเพิม่เตมิ 
ส าหรับรายการพจิารณาชนดิของผลติภัณฑย์างทีน่ ามาใชใ้นการด าเนนิโครงการของสว่น
ราชการมทัีง้ส ิน้ 23 รายการ อาท ิถงุฝายยาง แผน่ยางรองคอสะพาน ยางกันชนทา่เรอื ทอ่ยาง
ดดูน ้าและสง่น ้า แผน่ยางซมึ ยางขวางถนนจ ากัดความเร็ว ยางปพูืน้ ยางปพูืน้ลูว่ ิง่ลานกรฑีา 
เป็นตน้ ซึง่ผลติภัณฑด์ังกลา่วม ีมอก.แลว้ทัง้ส ิน้ 22 รายการ และม ีมอก. พรอ้มราคากลาง
ส านักงบประมาณ  1 รายการ รวมทัง้ยังไมม่ ีมอก. 1 รายการ.-ส านกัขา่วไทย 


